



บันทึกข้อความ

กตร.	721
เลขที่.....
วันที่.....	2 ส.ค. 60
เวลา.....	14:44 น.

ส่วนราชการ สล.ปค.(กง.ขอ.) โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐ มท. ๕๐๗๔๗ (ภายใน ๓๐๗๑)

ที่ มท ๐๓๐๑.๑ / ว๙๖๓

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุประเด็นจากรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บค.(ปค.) ผอ.กอง ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย อปค. ได้โปรดเห็นชอบให้ สล.ปค. แจ้างเวียนสรุปรสาระสำคัญคำกล่าวของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งกล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสันติ รังชिरุจิ)

สปลค.



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น.
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐</p> <p>เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร เทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน เป็นพระมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมอาณาประชาราษฎร์ตราบกาลนาน</p> <p>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตอบรับขึ้นทรงราชย์ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรม ราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ยิ่งความปลื้มปิติยินดีอย่างยิ่งแก่พสกนิกร ชาวไทยทั้งประเทศ ทรงเป็นหลักชัยและศูนย์รวมจิตใจของชาวไทย พระองค์ทรงดำรง ตำแหน่ง “พระรัชทายาท” ทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ และโดยเสด็จไปทรงงานในพื้นที่ต่าง ๆ กว่า ๔๔ ปี เมื่อเสด็จขึ้นทรงราชย์ในฐานะพระประมุขของชาติ ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประมุขแห่งสงฆ์ เพื่อดูแลและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงและ เป็นที่พึ่งทางใจของพุทธศาสนิกชน ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทรงปลุกฝังให้ชาวไทยยึดมั่นในความดีงาม สุจริตเที่ยงตรงทั้งหน้าที่การงานและการ ดำรงชีวิต ทรงปลุกฝังให้ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ในวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา ด้วยทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกโดยทรงทำนุบำรุง อุปถัมภ์ศาสนาทั้งปวงในประเทศ พระราชทานทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาแก่เด็กและ เยาวชน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ ประสบอุทกภัย มอบถุงยังชีพพระราชทาน พร้อมกระแสพระราชดำริสความห่วงใย เป็นขวัญ กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยอย่างยิ่ง ทรงเตรียมการป้องกันความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมใน กรุงเทพมหานคร ด้วยการจัดข้าราชการรวมจิตอาสา ลอกคูคลองที่ตื้นเขิน เปิดทางน้ำให้ ไหลสะดวก มีความสะอาดงดงาม เป็นระเบียบ</p>	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ ร	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ขอน้อมนำลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บนหน้าปกบทเจริญพระพุทธรมณต์ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่พระราชทานแก่ประชาชน ความว่า “ความสุขในตัวเริ่มจากใจ และทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่นส่วนรวมและตนเอง สุขในการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับผู้อื่นและส่วนรวมมีสุข สุขในการเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น สุขในการให้ทั้งกำลังกาย กำลังใจให้ผู้อื่น และส่วนรวมมีสุข สุขในการพัฒนาร่างกายจิตใจและปัญญาในทางสร้างสรรค์ความเจริญให้ตนเองและผู้อื่น การสวดมนต์และปฏิบัติธรรม ทำให้มีความสงบ มีสติ สมาธิ และปัญญา ตลอดจนเป็นกุศลสิริมงคลแก่ทุกคน และจะนำมาสู่ความเจริญ และความสุกสกาวมา นั่นแล” ทั้งนี้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเป็นประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวไทยทุกคน</p>	
๒	<p>การพัฒนาคน</p> <p>ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน คือ พสกนิกรของพระองค์ ทุกหมู่เหล่า พระองค์ทรงได้รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติว่า หลักปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” มีคุณูปการต่อมวลมนุษยชาติในการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เมื่อ ๑๐ กว่าปีที่ผ่านมา</p> <p>หัวใจของการพัฒนาคนคือ การศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ทรงดำรงพระอิสริยยศสยามมกุฎราชกุมาร โครงการในพระราชดำริหลายโครงการทรงมุ่งพัฒนาด้านการศึกษา โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาในพระราชูปถัมภ์ในท้องถิ่นทุรกันดารพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุกจังหวัดทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงต่อเนื่องเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต และเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงจัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๒ และนำโครงการทุนการศึกษาพระราชทานมาอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน มีคณะกรรมการมูลนิธิกำกับดูแลและทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิด้วยพระองค์เอง รวมทั้งพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่นักเรียนทุนพระราชทานและครูดีเด่น เป็นประจำทุกปี</p> <p>รัฐบาลได้น้อมนำศาสตร์พระราชทาน ด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของทั้งสองพระองค์มาเป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติและการบริหารราชการแผ่นดิน อาทิ การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ตลาดแรงงานและอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และความมั่นคง ที่มีอัตลักษณ์ทางด้านศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมแตกต่างจากภูมิภาคอื่นของประเทศ “การศึกษา” นอกจากช่วยพัฒนาความคิดและยกระดับจิตใจให้กับปัจเจกชนได้แล้ว ยังเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหาสังคมได้ ตั้งแต่ในหน่วยระดับที่เล็กที่สุด คือ ครอบครัว ซึ่งมีหลายศาสตร์พระราชทานที่พระราชทานไว้ เพื่อสร้าง</p>	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ความเข้มแข็งให้กับครัวเรือนของไทย เช่น (๑) การรู้จักพอเพียง การจัดทำบัญชีครัวเรือน และการประหยัดคอตอม เพื่อการใช้ชีวิตที่ไม่ประมาท และมีชีวิตในวันข้างหน้าที่มั่นคง และ (๒) บวร บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายพื้นฐานทางสังคมไทย เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ปัญหาสำคัญของประเทศ คือ การเอาชนะความยากจน และการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมให้ได้ด้วยการสร้างความเข้มแข็งในระดับฐานราก ได้แก่ การให้การศึกษากับทุกคน ทุกกลุ่มวัย ทุกสาขาอาชีพ การยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกครัวเรือน ให้มีที่อยู่อาศัย ปลอดภัย รักการออม และมีหลักประกันสุขภาพอย่างทั่วถึง</p> <p>ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ได้มีพระราชดำรัสกับคณะรัฐมนตรีถึงการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศและประชาชน สรุปใจความสำคัญได้ว่า การปฏิบัติงานนั้นไม่ว่าจะปฏิบัติงานโดย้อมมีปัญหาอย่ามมีอุปสรรคซึ่งปัญหาและอุปสรรคนั้นคือบททดสอบ มีอะไรก็ปรึกษากัน หาข้อมูล ที่ถูกต้องและปฏิบัติด้วยความรอบคอบให้สมกับสถานการณ์และเหตุผล ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี ที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้ทรงปฏิบัติ อีกทั้งได้พระราชทานพระราชดำริและพระราชทานแนวทางไว้ ขอฝากให้ศึกษาพระราชดำริ ศึกษาวิเคราะห์พระราชปณิธานและศึกษาพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่ทรงปฏิบัติมา ซึ่งรัฐบาลรวมทั้งข้าราชการทุกคนได้น้อมนำใส่เกล้าใส่กระหม่อมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างการความผาสุกแก่พี่น้องปวงชนชาวไทยเสมอมา</p>	
๓	<p>การแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ</p> <p>จากการศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาอย่างรอบด้านในการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เช่น “ยางพารา”พบว่า เราต้องลดปริมาณการผลิตเพิ่มการแปรรูปเพื่อใช้งานให้มากยิ่งขึ้นภายในประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มาตรการดังกล่าวนี้ประเทศเพื่อนบ้านเรา ๒ ประเทศ ซึ่งเป็นผู้ผลิตยางพาราเช่นเดียวกับไทยคือ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ใช้อยู่ แต่ทั้ง ๒ ประเทศไม่ประสบปัญหาราคายางตกต่ำ เนื่องจากมีการผลิตพอดีกับการใช้ภายในประเทศ ที่เหลือส่งออกพร้อมกับแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เราควรที่จะต้องเพิ่มปริมาณการใช้ภายในประเทศ</p> <p>รัฐบาลมีวิธีการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนคือ (๑) ปรับสมดุลของการผลิตกับความต้องการใช้ (๒) เพิ่มปริมาณการใช้ภายในประเทศให้มากขึ้น โดยรัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วทั้งการลดการเพาะปลูกในพื้นที่บุกรุกเพื่อลดการผลิตและไม่ละเลยการทำผิดกฎหมาย รวมทั้งเพิ่มปริมาณการใช้ในประเทศ รัฐบาลได้ให้ทุกกระทรวงมาตราการส่งเสริมการใช้ภายในหน่วยงานภาครัฐ ล่าสุด สามารถสรุปความต้องการนี้มายังชั้น ๑๖,๐๐๐ กว่าตัน และยางแห้ง ๔,๕๐๐ กว่าตัน คิดเป็นงบประมาณ กว่า ๑๗,๐๐๐ ล้านบาท สำหรับทำเส้นทางปุพื้นคอกปศุสัตว์ พื้นอ่างเก็บน้ำ สระเก็บน้ำในไร่นา ลานกีฬา สนามฟุตบอล ลู่วิ่ง สนามเด็กเล่น ลานอเนกประสงค์ บล็อกยางพาราเพื่อใช้ในการก่อสร้าง ที่นอน หมอนยางพารา ยางรถยนต์ใช้ในราชการ และพื้นผิวถนน</p> <p>ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีแรงงานภาคการเกษตร เช่น ทำสวน ไร่ นา</p>	สน.ปท./กสภ.

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ประมง ปศุสัตว์ และผู้ประกอบการหรือทำงานที่เกี่ยวข้อง เป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตร รวมกันเกือบครึ่งประเทศหรือร้อยละ ๔๐ ของประชากรไทย ราว ๒๕ ล้านคน หรือ ๖ ล้านครัวเรือน แต่เป็นภาคการผลิตที่มีสัดส่วนเพียง ๘% ของ GDP รัฐบาลต้องการแก้ปัญหาแบบองค์รวมโดยปฏิรูปทั้งระบบพร้อม ๆ กัน ทั้งเรื่องน้ำ ที่ดิน สินค้าเกษตร อาชีพเสริม และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่สิ่งที่เหมาะสมกว่าด้วยความสมัครใจ นอกจากผู้ผลิตคือ เกษตรกร ยังมีกลางทาง พ่อค้าคนกลาง การแปรรูป แล้วก็ปลายทางในเรื่องของการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีผลกระทบจากราคาตกต่ำของผลิตผลทางการเกษตรทั้งสิ้น เพราะเป็นธุรกิจที่ต่อเนื่องกันทั้งในภาคการเกษตรและในธุรกิจท่องเที่ยว</p> <p>เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ และในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ รัฐบาลได้ริเริ่มโครงการใหม่ของกระทรวงเกษตร โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เลขสามตัวแรก ๙ และ ๑๐ คือ รัชกาลที่ ๙ และ รัชกาลที่ ๑๐ เลขตัวท้าย ๑ คือ เริ่มคิดโครงการนี้ มาตั้งแต่ปีที่ ๑ ของรัชกาลปัจจุบัน โดยมีเป้าหมาย ๙,๑๐๑ ชุมชน ทั่วประเทศ ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้ว ๑.๗๗ ล้านราย โดยจะมีผู้ได้รับผลประโยชน์กว่า ๗.๖๘ ล้านคน จากโครงการที่คิดและเสนอเอง จากชุมชน หรือสนับสนุนให้ระเบิดจากข้างในกว่า ๒๔,๐๐๐ โครงการ ด้วยวงเงิน ๒๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติโครงการโดยคณะกรรมการระดับอำเภอแล้วกว่า ๘๗% งบประมาณที่ลงสู่พื้นที่และถึงมือเกษตรกรโดยตรง แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ๆ ละประมาณ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท เท่า ๆ กัน คือ (๑) ค่าวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งยังคงเก็บไว้ใช้อย่างต่อเนื่องในการทำกิจกรรมตามโครงการ และ (๒) ค่าจ้างแรงงาน ซึ่งใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ประกอบอาชีพ และหมุนเวียนในชุมชน</p>	
๔	<p>คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ปยป.)</p> <p>ภายใต้คณะกรรมการ ปยป. ในส่วนของการปฏิรูป รัฐบาลจะเร่งรัดดำเนินการพิจารณาภาวะเบียดเบียนหรือกฎหมายที่เป็นอุปสรรคของการทำธุรกิจ การลงทุน หรือการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนเพื่อปรับปรุงให้สมเหตุสมผลขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยย่นระยะเวลาและต้นทุนของภาคธุรกิจและของพี่น้องประชาชน การปฏิรูปภาวะเบียดเบียนหรือกฎหมายถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การปฏิรูปด้านอื่น ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีผลสัมฤทธิ์ ถ้าทำไม่ได้ก็ยากที่จะปฏิรูปด้านอื่น ๆ การทำงานของภาครัฐเอง หรือกระทรวงต่าง ๆ ก็ต้องมุ่งไปในเชิงรุกมากขึ้น รัฐบาลและ คสช. มีแผนงานในด้านนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๖๑ มีทั้งการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรการตรวจเยี่ยม พบปะประชาชน ในภาคกลุ่มจังหวัด จังหวัด ชุมชน ท้องถิ่น ในพื้นที่ เพื่อไถ่ถาม ทารือ ถึงสิ่งที่ต้องการสำหรับจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่โดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างงานต่าง ๆ ให้เกิดผลโดยเร็ว ประชาชนสามารถติดต่อ พูดคุย แจ้งปัญหาและความต้องการกับรัฐบาลได้หลายช่องทางนอกเหนือไปจากหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์ดำรงธรรม (สายด่วน ๑๕๖๗) ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้รับเรื่อง และจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ได้เร็วขึ้น ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน</p>	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>การทุจริตของกระทรวงต่าง ๆ และล่าสุดก็ได้มีคำสั่งให้คณะกรรมการความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกองทัพบก ซึ่งรวมไปถึงกองทัพภาคและหน่วยทหารของกองทัพบกในทุกพื้นที่เป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ทุกรูปแบบที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะจะกระทบต่อประชาชนโดยตรง และอาจจะเชื่อมโยงไปสู่การค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นวาระชาติด้วยการเปิดตู้ ปณ. ๔๔๔ และสายด่วน ๑๒๙๙ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้แจ้งข้อมูลเบาะแสต่าง ๆ ได้มากขึ้น สะดวกขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่ฝังรากลึกในสังคมมายาวนาน เปลี่ยนประเทศไทยให้ใสสะอาด และสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนทุกคน</p>	

งานประสานงานรัฐสภาและทำเนียบรัฐบาล
ฝ่ายนโยบายและแผน
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง